

# Chạy đua với thời vụ

Chưa kịp nghỉ ngơi sau vụ lúa xuân và thu hoạch, nông dân Thái Bình lại tất bật đội nắng làm đất, gieo cấy lúa mùa. Phần đầu hoàn thành gieo cấy trước ngày 20/7, ngành nông nghiệp và các địa phương chạy đua với thời vụ, bảo đảm cơ cấu giống phù hợp, tránh thời tiết bất lợi cuối vụ.



Nông dân huyện Thái Thụy chuẩn bị mạ khay trước khi đưa ra ruộng cấy.

Thời tiết nắng nóng diễn ra đúng vào thời điểm gieo cấy lúa mùa nên bà con nông dân đã chủ động thay đổi giờ làm việc, chỉ tập trung gieo cấy vào sáng sớm và chiều mát nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đến sinh trưởng của cây lúa sau cấy. Mặc dù cấy 2,5 mẫu ruộng nhưng bà Nguyễn Thị Gấm, xã Đông Động (Đông Hưng) cấy bằng tay. Bà cho biết: Vợ chồng tôi có tuổi, không đi làm tại các công ty, xí nghiệp nên mượn thêm ruộng cấy lấy hạt thóc trang trải sinh hoạt hàng ngày. Cấy theo phương pháp hàng rộng hẹp vừa để tốn giống, lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi, ít sâu bệnh lại nhanh. Trung bình mỗi ngày tôi cấy được 2 sào. Hai vợ chồng tôi vừa cấy vừa nhổ mạ, đi sớm về muộn chút nên cũng chỉ 6 - 7 ngày là xong. Gia đình bà Lê Thị Ngoãn, thôn Nam Song, xã Hà Giang (Đông Hưng)

cũng đang tập trung cao cho việc gieo cấy 120 mẫu ruộng. Ngoài đầu tư 3 máy cấy đất tay, vào mùa vụ bà Ngoãn còn mượn thêm 12 nhân lực cho các khâu vận hành máy cấy, vận chuyển mạ, dặm lúa... để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, bảo đảm thời vụ. Bà Ngoãn chia sẻ: Để kịp tiến độ cũng như tránh thời tiết bất thuận cho cả người lao động và cây lúa, gia đình tôi tập trung vận chuyển mạ ra đồng từ 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng máy cấy có thể vận hành. Ngoài 40 mẫu thửa, ruộng của bà con trong thôn, xã, gia đình tôi còn làm thuê (làm đất, cấy bằng máy) 80 mẫu của người dân trong xã và các xã lân cận. Tập trung cao nhân lực, phương tiện bắt đầu cấy từ đầu tháng 7, tôi phần đầu đến ngày 15/7 sẽ cấy xong. Là địa phương có truyền thống sản xuất cuối lịch thời vụ, những ngày qua, thực hiện phương châm thu hoạch lúa xuân tới đầu làm đất gieo cấy

lúa mùa tới đó, huyện Tiên Hải tập trung cao độ cho sản xuất vụ mùa. Với định hướng tạo ra sản phẩm chất lượng, có giá trị hàng hóa cao, huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống, tăng diện tích lúa thuần, lúa chất lượng cao. Bên cạnh đó, chú trọng các hình thức liên kết tiêu thụ sản phẩm lúa giống, lúa thương phẩm. Đây là vụ sản xuất khó khăn do nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên, do sớm xây dựng kế hoạch sản xuất vụ mùa, có sự chỉ đạo tập trung từ huyện đến các HTX... nên các công đoạn của sản xuất vụ mùa được triển khai kịp thời. Bà Phạm Thị Vui, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Tiên Hải cho biết: Thực hiện cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ mùa, ngày 4/7 các địa phương trong huyện đã tiếp nhận thuốc trừ sâu để phun cho 100% diện tích mạ trước khi đưa ra gieo cấy nhằm phòng, tránh bệnh lùn sọc đen. Trạm khuyến cáo các

HTX và bà con nông dân duy trì mực nước nông mặt ruộng để bảo đảm sinh trưởng, phát triển của lúa, không bốc chua, mặn. Ông Trần Quốc Dương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Theo dự báo, nắng nóng gay gắt còn kéo dài, có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất lúa mùa. Ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương huy động nông dân tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ làm đất và gieo cấy lúa mùa trong khung thời vụ tốt nhất, bảo đảm việc gieo cấy kết thúc trước ngày 20/7. Bảo vệ tốt diện tích mạ dự phòng và chuẩn bị đủ lượng giống lúa ngăn ngày, hạt giống rau màu kịp thời ứng phó với những điều kiện bất thuận của thời tiết. Thực hiện tốt các biện pháp chống nắng, bảo vệ mạ và lúa mới gieo cấy: Đối với mạ dục, cần kiểm tra thường xuyên, luôn giữ nước trong ruộng mạ từ 3 - 5cm để bùn mềm để nhổ mạ khi cấy và không bị đứt gốc; đối với mạ sạ và mạ khay cấy máy, bảo đảm nền gieo mạ luôn đủ ẩm, không để nền mạ sạ hoặc giá thể trong khay mạ khô, gãy chết mạ. Chăm sóc cho cây mạ sinh trưởng phát triển tốt, tuyệt đối không bón đạm ure cho mạ, nếu mạ có biểu hiện thiếu dinh dưỡng, vàng cần có thể dùng phân bón qua lá, phân vi lượng để phun cho mạ. Đối với diện tích lúa mùa mới cấy cần làm tốt công tác điều tiết nước bảo đảm cây lúa không bị nóng, nhanh bén rễ. Khi lúa bén rễ hồi xanh giữ mực nước 3 - 5cm kết hợp bón NPK tổng hợp thúc lúa đẻ nhánh sớm và tăng cường khả năng chống chịu với thời tiết bất thuận. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân tăng cường sử dụng các loại phân bón vi sinh, hữu cơ, các chế phẩm sinh học để cải tạo đất, hạn chế hiện tượng ngộ độc hữu cơ; kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, chủ động diệt ốc bươu vàng, diệt chuột, lúa cỏ, quản lý rầy để hạn chế nguồn lây bệnh lùn sọc đen ngay từ đầu vụ, nghiêm cấm các hình thức sử dụng điện, thuốc ngoài danh mục để diệt chuột.

LUU NGÂN



Cảng than của Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

# Bảo đảm môi trường khu vực Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Thời gian qua, người dân thôn Tân Tiến, xã Thái Đô (Thái Thụy) sinh sống gần Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 có phần ảnh hưởng do tình trạng ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con. Cụ thể tình trạng ô nhiễm như thế nào và nguyên nhân từ đâu, phóng viên Báo Thái Bình ghi nhận tại hiện trường. Khu dân cư thôn Tân Tiến nằm ven đê tả sông Trà Lý, gần Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Thời gian gần đây, người dân trong thôn phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do bụi và tiếng ồn làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của bà con. Ông Nguyễn Văn Thắng, thôn Tân Tiến cho biết: Đầu năm nay tình trạng bụi diễn ra nhiều. Ở trong nhà, cứ mở cửa ra từ sáng đến tối là bụi phủ kín nền nhà, đi vào ban chân bám toàn bụi than. Hiện tại thì bụi than đã giảm. Ông Nguyễn Đức Cảnh, Trưởng thôn Tân Tiến cho biết: Trước đây, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành chạy thử, mỗi lần gió đông hay gió đông nam thì ở thôn Tân Tiến bị ảnh hưởng rất nhiều bởi bụi từ cảng than của Nhà máy thổi vào. Từ khi Nhà máy đi vào hoạt động chính thức,

phát điện thương mại, qua theo dõi và nắm bắt phản ánh lại của nhân dân chúng tôi ghi nhận tình trạng bụi than có giảm. Ông Nguyễn Hữu Vinh, Phó Trưởng ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 cho biết: Trước đây, trong quá trình chạy thử đúng là có tiếng ồn do hoạt động thông thổi về sinh, bảo dưỡng các đường ống. Nhà máy cũng chạy thử hệ thống vận tải than thì có phát sinh bụi. Nhưng sau khi khâu chạy thử hoàn thành, tất cả hệ thống máy móc, công nghệ đã hoàn thiện đồng bộ và được các bộ, ngành chức năng kiểm tra, đánh giá đạt quy chuẩn, đủ điều kiện chính thức đi vào vận hành chính thức phát điện thương mại thì không còn tiếng ồn như vậy nữa, lượng bụi ở cảng than đã được xử lý trong phạm vi cho phép. Khu vực cảng than của Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 có chiều dài 520m, các máy cầu bốc than và hệ thống tiếp nhận than đều có các thiết bị che chắn, phun sương dập bụi. Bề mặt cầu cảng thường xuyên được vệ sinh. Ông Nguyễn Quang Anh, Phó Quản đốc phân xưởng nhiên liệu, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cho biết: Hệ thống vận tải than từ cảng vào kho được trang

bị béc phun sương dập bụi tại các máy bốc dỡ than. Bên cạnh đó, hàng ngày chúng tôi đều bố trí và duy trì lực lượng vệ sinh công nghiệp thực hiện quét dọn, rửa bề mặt cầu cảng bảo đảm hạn chế tối đa lượng bụi phát tán ra môi trường xung quanh. Mặc dù Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã triển khai các biện pháp bảo đảm môi trường và tình trạng bụi, tiếng ồn đã giảm, đạt các chỉ số chất lượng theo quy chuẩn pháp luật cho phép nhưng hiện nay người dân thôn Tân Tiến phản ánh tiếng ồn và độ bụi tuy có giảm song vẫn còn. Đưa chúng tôi đi kiểm tra khu vực cảng than và khu dân cư tiếp giáp với Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, ông Tạ Đức Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Đô chia sẻ: Tiếng ồn ở khu vực này do nhiều nguyên nhân gây ra như tàu chạy dưới sông, rồi ô tô chạy trên đường cũng tạo ra tiếng ồn và bụi tạt vào nhà của bà con. Chúng tôi đã tuyên truyền tới nhân dân cần bình tĩnh để các cơ quan có thẩm quyền cùng với chính quyền địa phương xem xét, từng bước khắc phục, bảo đảm cuộc sống, sinh hoạt ổn định cho bà con.

Mới đây, Sở Tài nguyên

và Môi trường phối hợp với một số sở, ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra đánh giá thực trạng môi trường tại khu vực Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và khu dân cư thôn Tân Tiến, xã Thái Đô. Ông Hoàng Văn Ngoãn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Sau khi tìm hiểu thực tế, chúng tôi đã có chỉ đạo nhằm bảo đảm an toàn môi trường cho khu vực này. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 tổng rà soát các hạng mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường để bảo đảm hiệu quả xử lý. Tại khu vực cầu cảng cần rà soát lại các nguồn phát sinh bụi, tiếng ồn, tổ chức duy tu, bảo dưỡng máy móc nhằm giảm độ rung, tiếng ồn; có biện pháp che chắn, trồng cây xanh, thực hiện phun nước hạn chế phát tán bụi vào khu dân cư. Chúng tôi cũng đề nghị UBND huyện Thái Thụy chỉ đạo UBND 2 xã Thái Đô, Mỹ Lộc rà soát các diện tích đất trống ở khu vực cầu cảng, khu vực gần Nhà máy nhiệt điện để trồng cây, tạo vùng đệm cây xanh góp phần hạn chế tác động của bụi và tiếng ồn tới khu dân cư.

KHÁC ĐUẬN - MINH NGUYỆT

# Giá lợn hơi tăng trở lại

Sau nhiều tháng ở mức dưới hoặc ngang giá thành sản xuất, những ngày qua giá lợn hơi đã tăng trở lại, đạt mức trên 60.000 đồng/kg, qua đó tạo động lực cho người chăn nuôi tiếp tục duy trì sản xuất, bảo đảm nguồn cung cho thị trường.

Ghi nhận từ đầu tháng 5/2023 đến nay, giá lợn hơi trong nước phục hồi mạnh. Tại nhiều địa phương trên cả nước, giá lợn được mua ở mức 58.000 - 60.000 đồng/kg, tăng đến 20% so với mức giá trung bình các tháng trong quý I năm nay

và đây là mức tăng cao nhất từ đầu năm đến nay. Trên địa bàn tỉnh, theo ghi nhận của phóng viên ngày 5/7 thường lái thu mua tại các hộ và trang trại với giá trung bình 65.000 đồng/kg lợn hơi, người chăn nuôi phần khởi vì có lãi. Theo nhận định của

Cục Thống kê tỉnh, mặc dù tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, số lượng đầu con trong những tháng gần đây có biến động tăng do các cơ sở nuôi bắt đầu thực hiện tái đàn. Song thực tế số lượng lợn tái đàn tại các

địa phương trong tỉnh vẫn còn chậm bởi sau một thời gian dài bị ảnh hưởng giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá lợn hơi giảm nên các hộ chăn nuôi chưa mạnh dạn tái đàn do còn e ngại dịch bệnh, chi phí đầu tư lớn... Việc tái đàn tập trung ở những hộ chăn nuôi lớn có quy mô trang trại trở lên. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 77.100 tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Vừa xuất bán đàn lợn 350 con với giá 57.000 đồng/kg, anh Lê Văn Tinh, chủ trang trại chăn nuôi lợn thuần Bách Tinh, xã Bách Thuận (Vũ Thư) phần khởi cho biết: Sau gần 1 năm giống mình gánh lỗ với 3 lứa lợn liên tiếp bán với giá ngang hoặc dưới giá thành sản xuất thì gần 1 tháng qua giá bán lợn hơi đã tăng trở lại, vượt qua giá thành sản xuất, nhờ đó những hộ chăn nuôi lớn như gia đình tôi vui vẻ bắt đầu có lãi. Chúng tôi đang kỳ vọng giá lợn hơi tiếp tục có chiều hướng tăng để tính toán việc tái đàn, phục vụ nhu cầu của thị trường. Lý giải về đợt tăng giá này, nhiều chủ trang trại và thương lái nhận định, trước đây, do nguồn cung dồi dào nên giá xuống thấp. Lỗ nhiều nên các hộ giảm đàn, bỏ trống chuồng,

nguồn cung trong nước giảm nên giá tăng trở lại. Mặc dù giá thức ăn chăn nuôi đã giảm nhưng qua 2 lần điều chỉnh mới giảm được khoảng 10.000 đồng/bao 25kg. Bên cạnh đó, giá lợn giống đang ở mức cao (khoảng 1,5 triệu đồng/con trọng lượng 7 - 8kg). Do đó, dù lợn hơi đã tăng giá trở lại song trước sự bấp bênh của thị trường nhiều hộ chăn nuôi vẫn e ngại, chưa tái đàn. Trong 2 quý còn lại của năm 2023, theo dự báo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá lợn hơi sẽ còn tăng khi nhu cầu ăn uống tăng trở lại trong bối cảnh ngành du lịch, dịch vụ tiếp tục đà phục hồi; đồng thời, Trung Quốc - quốc gia cận kề phục hồi kinh tế, giá lợn hơi tại nước này tăng lên có thể giúp cho giá lợn hơi trong nước tăng theo. Bà Phạm Thị Bến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Khi đầu tư tái đàn, các hộ chăn nuôi, chủ trang trại cần tính toán số lượng đàn vật nuôi hợp lý; nhập con giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Đặc biệt, thực hiện tốt chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm đầy đủ các loại vắc-xin, định kỳ thực hiện tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại, có chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm hạn chế dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi.

NGÂN HUYNH

# THÁI THUY Phòng, chống nắng nóng cho gia súc, gia cầm



Cán bộ thú y tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc.

Trước tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay, huyện Thái Thụy chỉ đạo tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống nắng nóng, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm phát triển an toàn, ổn định. Huyện Thái Thụy hiện có tổng đàn lợn 79.000 con, đàn gia cầm 1,8 triệu con, đàn trâu, bò 7.600 con. Để vật nuôi phát triển an toàn, ổn định trong điều kiện thời tiết nắng nóng, huyện chỉ đạo các quan chuyên môn phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người nuôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật. Theo đó, bên cạnh việc bảo đảm chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát cần chú ý khơi thông rãnh thoát nước thải và xử lý chất thải theo đúng quy định. Những trang trại chăn nuôi quy mô lớn cần chủ động nguồn cung cấp điện, nước để bảo đảm phục vụ sản xuất. Về chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng vật nuôi, nên tăng cường thức ăn giàu đạm, thức ăn xanh, giảm tinh bột và chất béo trong khẩu phần. Cung cấp đủ nước sạch, nước mát có bổ sung chất điện giải và các loại Vitamin, đặc biệt là Vitamin C cho gia súc, gia cầm uống để tăng sức đề kháng và giải nhiệt. Thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ tình trạng của đàn vật nuôi, phát hiện gia súc, gia cầm ốm, bị bệnh để cách ly, điều trị, xử lý kịp thời. Ngoài ra, cần tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin để phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, nhất là những vật nuôi mới, tái đàn.

LÊ LAN (Đài TTHH Thái Thụy)



Nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm đàn hoặc bỏ trống chuồng do chăn nuôi thua lỗ kéo dài.